

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo điều hành năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
(Lĩnh vực văn hóa - xã hội)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra đối với Báo cáo số 752/BC-UBND ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 (Báo cáo số 752); Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 14/11/2024 về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 (Tờ trình số 234); Báo cáo số 753/BC-UBND ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 753) như sau:

1. Về đánh giá kết quả lĩnh vực văn hóa - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2024

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá trong 02 Báo cáo của UBND tỉnh. Trong năm 2024, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, theo đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh có chuyển biến tích cực. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực:

Theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024, có 06/07 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra (số lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ giảm nghèo so với năm trước; tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tốt nghiệp THPT); 01/07 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra (số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm đạt 75% kế hoạch).

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn các cấp học phổ thông tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 97,4%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; mạng lưới

trường, lớp học tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội. Công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả; mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và hoàn thiện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức hiệu quả, thu hút nhiều người tham gia và được truyền thông đánh giá cao, tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh trong và ngoài nước; duy trì, phát huy được bản sắc truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc; tổng số khách du lịch ước thực hiện đến hết năm 2024 đạt trên 1,03 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ. Công tác thông tin và truyền thông tập trung phản ánh, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong tỉnh, kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Ban Văn hóa - Xã hội đồng tình với nhận định về những khó khăn, hạn chế đã được UBND tỉnh nêu trong báo cáo; đồng thời, qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, Ban nhận thấy trên lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:

- Công tác giáo dục:

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; việc mua sắm trang thiết bị dạy học chưa kịp thời.

+ Tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia còn chậm, dự kiến số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm trong năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra¹, việc lựa chọn trường để đưa vào kế hoạch xây dựng trường chuẩn chưa sát điều kiện thực tế. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguồn lực dự kiến bố trí xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2025; đồng thời tổ chức rà soát cơ sở vật chất các trường học, thống kê cụ thể các yêu cầu về cơ sở vật chất cần có để đạt chuẩn tại các trường học, nhất là đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn theo quy định cũ, xem xét đầu tư để các trường đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

+ Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến việc dạy học của các nhà trường; chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng biên chế đã được giao (*số biên chế giao năm 2024 là trên cơ sở quy mô trường, lớp, học sinh của năm học 2023-2024, đến nay các địa phương mới đang thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định*).

¹ Theo kế hoạch đề ra, dự kiến số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm là 16 trường, ước thực hiện đạt 12 trường, trong đó có 09 trường theo kế hoạch, có trường ngoài kế hoạch, gồm: Mâm non Đôn Phong (*thay thế Tiểu học và THCS Vi Hương theo kế hoạch*); Mâm non Bằng Vân (*thay thế Mâm non Hiệp Lực theo kế hoạch*); Tiểu học và THCS Xuất Hóa (*thay thế Tiểu học và THCS Nông Thượng theo kế hoạch*).

+ Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về đầu thầu cung cấp thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh còn chậm và lúng túng. Mặc dù, UBND tỉnh đã tổ chức họp chỉ đạo tháo gỡ, các sở, ngành liên quan đã ban hành hướng dẫn và tổ chức tập huấn, tuy nhiên đến nay việc thực hiện ăn bán trú tại các trường học trong năm học 2024-2025 nhiều trường học chưa triển khai thực hiện được (*trừ các trường nội trú, bán trú, trường mầm non đang tiếp tục thực hiện*). Còn nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh về khó khăn trong việc đưa đón con em đến trường từ đầu năm học 2024-2025 đến nay. Để có thêm thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, Ban đề nghị UBND tỉnh cung cấp thêm thông tin hiện nay còn vướng mắc gì mà các trường học không tổ chức được bữa ăn cho học sinh, nguyên nhân của vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nội dung này.

+ Qua giám sát của Ban cho thấy việc thực Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh còn một số vướng mắc, hạn chế như: Một số dịch vụ chưa được triển khai hoặc có ít cơ sở giáo dục triển khai thực hiện, có cơ sở giáo dục không thực hiện một khoản thu nào. Việc thu và quyết toán một số khoản thu theo Nghị quyết số 13 ở một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính và quy định của Nghị quyết. Phần lớn các trường học không thực hiện việc thu tiền gửi xe do còn lúng túng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện trong khi phải sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thuê nhân viên bảo vệ gây khó khăn cho các nhà trường nhất là những trường có quy mô nhỏ, nguồn kinh phí chi thường xuyên hạn chế.

+ Năm 2024, ngành giáo dục và đào tạo được giao 3.555 triệu đồng để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 quy định một số nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (*tháng 10/2024*), toàn tỉnh chỉ có 01 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng đối với môn Lịch sử và Địa lý và được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 16 với số kinh phí là hơn 9 triệu đồng, chỉ chiếm 0,25% so với tổng số kinh phí được giao trong năm 2024 để thực hiện nội dung này.

- Công tác y tế:

+ Việc thực hiện Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 8 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội chậm so với kế hoạch, năm 2023 Bộ Y tế đã có giải pháp tháo gỡ tuy nhiên tỉnh Bắc Kạn thực hiện không kịp thời. Theo báo cáo của Sở Y tế thì hiện nay đã tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng đối với 03 gói thầu trang thiết bị, dự kiến tổ chức hoàn thiện việc đóng dự án vào tháng 12 năm 2024².

² Báo cáo số 375/BC-SYT ngày 6/11/2024 của Sở Y tế về tổng kết công tác năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

+ Vẫn còn kiến nghị của cử tri phản ánh chưa hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

+ Tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024, Ban Văn hóa - Xã hội đã phản ánh về tình trạng việc tổ chức mua sắm hàng hóa, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế đối với các cơ sở y tế công lập còn chậm, chủ yếu do chậm ở khâu thẩm định giá nên dẫn đến tình trạng thiếu một số thiết bị y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại một số cơ sở y tế. Do vậy, còn có ý kiến cử tri phản ánh về việc bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế công lập mặc dù đã tham gia bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải tự mua một số dụng cụ y tế dùng cho việc khám chữa bệnh. Đồng thời, Ban Văn hóa - Xã hội đã kiến nghị UBND tỉnh quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm của ngành y tế; kịp thời sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm vẫn còn có ý kiến kiến nghị cử tri phản ánh về vấn đề này.

- Công tác văn hóa, thể thao, du lịch: Việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh còn chậm, lúng túng, đến nay 03 điểm du lịch đều chưa thực hiện được chính sách hỗ trợ.

- Công tác lao động, thương binh và xã hội

+ Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chậm tiến độ, nhất là thực hiện nguồn vốn sự nghiệp. Theo báo cáo số 752 của UBND tỉnh thì tỷ lệ giảm nghèo năm 2024 ước đạt 2%, trong đó tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo ước đạt 4%, đạt 100% kế hoạch; để có thêm thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ cơ sở dự ước tỷ lệ giảm nghèo và tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo đạt 100% kế hoạch.

+ Việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn, vướng mắc, chủ yếu về đất đai nhưng chưa được dự báo trước và có giải pháp khắc phục hiệu quả. Do vậy, còn có nhiều ý kiến kiến nghị cử tri phản ánh về vấn đề này.

+ Việc thực hiện quyết toán hoàn thành dự án “*Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn - VIE/021*” từ năm 2006 đến năm 2010 và dự án “*Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II*” (VIE/034)” từ năm 2016 đến năm 2020 tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn có vướng mắc đến nay vẫn chưa giải quyết được nên Trường Cao đẳng Bắc Kạn có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng một số cơ sở vật chất nhưng chưa thể thực hiện.

- Công tác thông tin và truyền thông:

+ Tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi số chậm (*đã phản ánh tại kỳ họp thường lệ giữa năm*). Qua khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội tại thời điểm tháng 10 cho thấy tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số tiếp tục chậm, chủ yếu thực hiện được các nhiệm vụ thuê, còn các nhiệm vụ đầu tư

chưa thực hiện được; còn có nhiệm vụ, dự án đang đề xuất dừng thực hiện³. Kết quả giải ngân các nhiệm vụ, dự án thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số thực hiện tương đối độc lập, thiếu sự liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu nên chưa phát huy hiệu quả trong công tác quản lý chung của tỉnh.

+ Hệ thống truyền thanh cơ sở ở một số địa phương chưa phát huy được hiệu quả, một số cụm loa hỏng, khó khăn trong việc sửa chữa.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh: UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc kịp thời, tuy nhiên công tác phối hợp của các sở, ngành trong hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa được chặt chẽ, kịp thời, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm.

Kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024:

- Đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học và giải ngân nguồn vốn giao đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch; quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị dạy học cho các trường học theo đúng quy định.

- Khẩn trương thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đôn đốc các trường học sớm tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Hoàn thành giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả.

2. Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển văn hóa - xã hội năm 2025 mà UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Ban đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm thêm một số nội dung như sau:

- Bố trí nguồn lực, chỉ đạo việc kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đảm bảo khả thi, hiệu quả, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ.

³ Dịch vụ thu thập, phân tích và quản trị đảm bảo an toàn thông tin; Triển khai ứng dụng Công dân số Bắc Kạn do Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đông Thị Vân Thoa